

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า	<p><b>อากาศร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเปลือยกายวิ่งทั่วบริเวณสี่แยกคอกวัว เจ้าหน้าที่ต้องช่วยพาเข้าจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวชมหลวง โดยกล่าวขอโทษว่าที่ทำแบบนี้เพราะอากาศร้อนมาก</p> <p>-อดีตพนักงานไปรษณีย์นครพนม วัย 78 ปี ปั่นจักรยานกลางแดด จู่ๆ วูบ ล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต คาดเกิดอาการฮีตสโตรก</p> <p>-ชวานาอยุธยาผูกคอตาย หลังประสบปัญหา ทั้งน้ำท่วม ทั้งแล้ง ขาดทุนจนมีหนี้ท่วม</p> <p>-นายวันชัย ตักดีอุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 4 ว่า ในช่วงวันที่ 14-19 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยวันที่ 14-15 มี.ค. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. บริเวณที่เกิดพายุฤดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้น และครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อุณหภูมิสูงสุด 41-42 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งประเทศไทย ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากที่สุด</p> <p>กรณีมีข่าววันที่ 20-22 มี.ค. ประเทศไทยจะเกิดคลื่นความร้อน (Heat Wave) นั้น ไม่เป็นความจริง และปีนี้บริเวณประเทศไทยไม่ได้มีอากาศร้อนจัด ช่วงระหว่างวันที่ 14-19 มี.ค. จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นส่งผลให้อากาศคลายความร้อนลง ส่วนโรคลมแดด หรือฮีตสโตรก สามารถเกิดขึ้นได้ช่วงที่มีอากาศร้อนจัด ควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน และควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ</p> <p>ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า ขณะนี้มีเพียง จ.สระแก้ว ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง รัฐบาลมีการเตรียมการ ทั้งสำรวจแหล่งน้ำและแผนการใช้น้ำ และเร่งทำความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และได้แจ้ง 61 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 14-19 มี.ค.แล้ว</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปีนี้ช่วงเดือนเม.ย.อุณหภูมิสูงสุด 42-43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคจากความร้อนเพิ่มจาก 98 ราย ในปี 56 เป็น 2,457 ราย ในปี 59 โดยเฉพาะเดือน เม.ย.ทุกปี กลุ่มอาชีพที่ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มรับจ้างทั่วไป ตามด้วยเกษตรกร และนักเรียน โรคที่เกิดจากความร้อน เรียงตามความรุนแรงจากน้อยไปมาก ได้แก่ ผื่นบวม ตะคริว เป็นลม เพลียแดด และรุนแรงที่สุดคือ โรคลมแดดหรือฮีตสโตรก ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง หากรักษาไม่ทัน ควรติดตามสถานการณ์การเตือนภัยความร้อนอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานในวันที่อากาศร้อน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์ NBT สำนักข่าวไทย TNN 24 TV7 ช่อง 8 เนชั่นทีวี	<p><b>วันสิทธิผู้บริโภคสากล</b></p> <p><b>ปัญหาเชื้อดื้อยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค กับยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา" ในงานสัมมนา เรื่อง "ผู้บริโภคและการรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล" ว่า ปัจจุบันมีเชื้อดื้อยามากขึ้น รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาให้ได้ร้อยละ 50 ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในคนร้อยละ 20 ในสัตว์ร้อยละ 30 และประชาชนมีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี ทั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ในแง่การเฝ้าระวัง การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่สนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค จึงมีมาตรการทางกฎหมายทั้ง สธ.และกระทรวงเกษตรฯ โดยอย.ไม่อนุมัติข้อบ่งใช้เพื่อเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในการขึ้นทะเบียนยาสัตว์ และปศุสัตว์มีการห้ามใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดเป็นสารเร่งเจริญเติบโต</p> <p>-ในงานเสวนา "ทำอะไรอาหารจะปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ" น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นแหล่งหนึ่งที่ตรวจพบยาปฏิชีวนะ ซึ่งหากบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตหรือฟาร์มที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ จะสามารถช่วยลดปัญหาลงได้ จึงได้ทำหนังสือถึงบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ 5 แห่งในประเทศไทย คือ เคเอฟซี แมคโดนัลด์ เซสเตอร์กริลล์ ซับเวย์ และเบอเกอร์คิง เพื่อขอให้ประกาศนโยบายใช้เนื้อสัตว์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะ แต่มีเพียงเซสเตอร์กริลล์ที่ตอบกลับอย่างไม่เป็นทางการ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ New)108	<p><b>พบเนื้อหมูพบสารตกค้าง</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา เก็บตัวอย่างเนื้อหมูสันในจากตลาดสด 6 แห่งใน กทม. ห้างค้าปลีก 8 แห่ง และสั่งซื้อออนไลน์ 1 แห่ง รวม 15 ตัวอย่าง ตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้าง 5 ชนิด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พบ 2 ตัวอย่างมีการตกค้างของยาปฏิชีวนะ chlortetracycline โดยเนื้อหมูจากตลาดใหม่บางแค พบ 20.28 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และตลาดยิ่งเจริญ 42.57 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่งตามประกาศสธ. กำหนดให้พบการตกค้างได้ไม่เกิน 200 ไมโครกรัม/กิโลกรัม แม้ไม่เกินมาตรฐานแต่มีโอกาสทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ ดังนั้น จะส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์และอย.กำกับดูแลต่อ รวมทั้งแจ้งเจ้าของตลาดเพื่อหาแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดการต่อไป</p>
คมชัดลึก	<p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ 'เชื้อดื้อยา' สิทธิผู้บริโภค ว่า วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันสิทธิผู้บริโภคสากล" (World Consumer Rights Day) โดยสหพันธ์ผู้บริโภคสากล ที่มีองค์กรของประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 115 ประเทศทั่วโลก มีการจัดเวทีเพื่อรายงานสถานการณ์ละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่เกิดขึ้น โดยปี 2560 ชู 2 ประเด็นใหญ่ คือ "การสร้าง ความมั่นใจและความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Building a Better Digital World Consumers Can Trust) และการรณรงค์ "ให้อายาปฏิชีวนะออกจากอาหารของเรา" (Antibiotics off the Menu)</p> <p>รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เล่าว่า องค์กรอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละ 7 แสนคน และในอีก 40-50 ปีข้างหน้าจะเพิ่มกว่าเดิมหลายเท่า คาดการณ์ว่าปี 2593 จะมีเสียชีวิตเพิ่มเป็น 10 ล้านคน สำหรับประเทศไทย แบคทีเรียดื้อยาที่สำคัญและพบบ่อยมี 5 ชนิด 1.เชื้ออีโคไล (Escherichia coli) 2.เคลบซีลลา นิวโมเนีย (Klebsiella pneumoniae) 3.อะซิเนโตแบคเตอร์ บอแมนเนีย (Acinetobacter baumannii) 4.ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) และ 5.สแตปฟีโลคอคคัส (Staphylococcus) สิ่งที่คนไทยต้องการมากที่สุดคือ การมีหน่วยงานที่เป็นกลาง ดำเนินถึงประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อช่วยตรวจสอบดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครือข่ายผู้บริโภค จึงพยายามเสนอให้มี พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.... มานานกว่า 20 ปี ซึ่งล่าสุด คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สนช. เสนอให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญที่กระทบสิทธิของผู้บริโภคที่ต้องได้รับการคุ้มครอง 2 ประการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.การจำกัดขอบเขตความหมายของคำว่า "ผู้บริโภค" ให้มีความหมายเพียงการซื้อสินค้าและการใช้บริการต้องเป็นการใช้สอยส่วนตัว ไม่รวมถึงเพื่อการพาณิชย์ เช่น การซื้อรถยนต์เพื่อส่งฝาก ไม่นับเป็นการซื้อของผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น ทนายหรือแพทย์ ซื้อรถยนต์แต่ใช้ในการประกอบอาชีพ ก็ไม่ถือเป็นผู้บริโภค</li> <li>2.การแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จากเดิมเสนอให้มี 15 คน โดย 8 คน สรรพมาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อีก 7 คน เป็นนักวิชาการ แต่จะเปลี่ยนให้เหลือ 9 คน โดยผ่านองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก สคบ.</li> </ol>
ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการออกประกาศ สธ. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดฯ การควบคุมปัญหาการเก็บเงินผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน ว่า ขณะนี้ทีมกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดร่างประกาศกระทรวงฯ ก่อนเสนอรมว.สธ. ภายใน 1-2 วัน โดยจะมีทั้งหมด 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา พร้อมจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น และ 3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า หากประกาศกฎกระทรวงฯ ออกมา คาดว่าจะช่วยลดปัญหาการเก็บเงินผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้ เช่น กรณีวิกฤติสีแดง รพ.เอกชนต้องเก็บตามอัตราที่กฎหมายและกองทุนระบุ หากไม่ทำตามและมีการพิสูจน์โดยสพฉ.ว่าเป็นฉุกเฉินวิกฤติสีแดงจริง สบส.จะมีอำนาจตามกฎหมายบังคับให้รพ.เอกชนคืนเงินแก่ผู้ป่วย แต่หากรพ.เอกชนไม่ยอมคืนเงิน ผู้ป่วยหรือญาติสามารถฟ้องร้องโดย สบส.เป็นพยาน และถ้าพ้นระยะวิกฤติแล้ว รพ.เอกชนจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ตามสิทธิ์ของผู้ป่วย และต้องประสานไปยังกองทุนนั้นๆ เพื่อจัดรพ.และเตียงรองรับ หากเตียงเต็ม กองทุนฯ ต้องหารือกับรพ.เอกชนว่าพร้อมรับในราคาที่ตกลงกันหรือไม่ รวมทั้งหากผู้ป่วยหรือญาติต้องการรักษาต่อรพ.เดิม ก็ต้องยินยอมจ่ายเอง เป็นต้น สิ่งสำคัญคือ ญาติสามารถสอบถามรพ.เอกชนได้ว่าเป็นวิกฤติสีแดงหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็สอบถามไปยัง สพฉ.</p>
ไทยโพสต์	<p><b>รพ.เอกชนแจกคูปองน้ำมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งแจกคูปองน้ำมันเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ส่งต่อคนไข้เข้ารพ.ของตน ว่า รพ.ที่ปรากฏตามข่าวได้ทำหนังสือชี้แจงและขอโทษมายังสพฉ.อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงในการทำลายคูปองดังกล่าวทิ้งอย่างเร่งด่วน และยืนยันว่าจะไม่มีการจัดทำคูปองในลักษณะดังกล่าวอีก</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ขณะนี้รพ.ที่เป็นข่าวได้ยุติโปรโมชั่นแล้วตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากได้เริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. และเมื่อรพ.ดังกล่าวยอมรับว่าได้ทำการจัดโปรโมชั่นจริง สบส.ก็จะดำเนินการตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ในมาตรา 38 ว่าด้วยการห้ามโฆษณา โอ้อวด ลด แลก แจก แถม เพื่อชักชวนให้มีผู้มารับบริการจากสถานพยาบาลของตน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ ในการตรวจสอบไปยังรพ.เอกชนทั่วประเทศ ยังไม่พบการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน</p>
ข่าวสด แนวนหน้า	<p><b>ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกลับภูมิลำเนา</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยวุฒิ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรมว่า กรมเห็นชอบให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย.นี้ เป็นเวลา 26 วัน โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมจากกระบวนการเดินทางเข้าออกไทย ให้ประกาศกระทรวงในการผ่อนผันให้เดินทางเข้าออกไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยให้ตำรวจตม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมและให้รายงานกระทรวงแรงงานทราบ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เฝ้าระวังโรคที่อาจจะติดมาในระหว่างแรงงานเดินทางทั้งไปกลับ โดยนายกรัฐมนตรี้ให้ระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวทั้งไปและกลับ</p>
ข่าวสด	<p><b>เสนอเพิ่มสิทธิ สบสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บารมี บุญเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และประธานพัฒนาระบบสุขภาพสาขามะเร็ง รพ.ลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันการให้ยาเคมีบำบัดต้องให้หลายครั้ง บางรายต้องให้ ทุก 3 สัปดาห์ 10 กว่าครั้ง ทำให้การหาเส้นที่จะให้ยาเคมีบำบัดค่อนข้างลำบาก จึงอยากเสนอให้สบสช.พิจารณาสิทธิประโยชน์การฝังพอร์ตเคมีบำบัด หรือตัดลัมโบสสารละลายชนิดฝังใต้ผิวหนัง เพื่อให้สามารถรับยาเคมีบำบัดได้ตลอด โดยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเส้นแตก เส้นเปราะ คนไข้สามารถได้ยาเคมีบำบัดได้ระยะยาว</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สบส.ศึกษาการตั้งรพ.ผู้ประกันตน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สบส. ชี้แจงกรณีมีข้อเรียกร้องให้สบส.จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม ซึ่งสบส.ได้ให้ทุนแก่สวรส.ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบ การบริหารจัดการจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตน สรุปผลได้ว่า สบส.สามารถจัดตั้ง โรงพยาบาลประกันสังคมได้ โดยต้องมีการแก้ไขกฎหมาย และมีข้อเสนอแนะว่า การที่สบส.บริหารโรงพยาบาลเอง เป็นการเบี่ยงเบนหลักการถ่วงดุลของผู้ซื้อบริการและให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือประเด็นดังกล่าวว่า สบส.ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดตั้งโรงพยาบาล เนื่องจากการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปก่อสร้างอาคาร ซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายประโยชน์ทดแทนและไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสบส.</p> <p>แต่หากรัฐบาลเห็นว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมเป็นนโยบายสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ดำเนินการ สปส.อาจเสนอเรื่องต่อกระทรวงแรงงานให้เสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการในเรื่องดังกล่าว และแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป
มติชน เดลินิวส์	<p><b>รพ.จุฬาฯ เปิดตัวเครื่องตรวจมะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและเยี่ยมชมนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ณ อาคารว่องวานิช ชั้น 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยเครื่องมือในการตรวจหามะเร็งเต้านม ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คือ Digital Breast Infrared Imaging System (Breast Thermography) เป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการวัดอุณหภูมิในจุดต่างๆ ของเต้านมที่ละเอียดที่สุดเครื่องแรกของประเทศไทย ทำให้ตรวจพบบริเวณที่มีเซลล์แปลกปลอมได้ก่อนจะกลายเป็นก้อนมะเร็ง</p>
มติชน	<p><b>การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพที่ 5 ที่รพ.ราชบุรี ว่า สธ.ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ มีเป้าหมาย "เพิ่มการปลูกถ่ายอวัยวะ ลดการตาย ได้คิวเร็ว" จะขยายการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ครอบคลุมรพศ. และรพท.ทุกแห่ง ภายในปี 2562 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาล ตั้งเป้าในปี 2560 ขอรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับบริจาคได้สำเร็จอย่างน้อย 1 ราย และบริจาคดวงตาไม่น้อยกว่า 5 ราย จากผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 100 ราย ทั้งนี้ ในรอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนผู้บริจาคดวงตาทั้งสิ้น 101 ราย ผ่าตัดแล้ว 97 ราย</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคไขข้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ที่รพ.มหาสารคามราชสีมา และกล่าวถึงกรณีข่าวทางโซเชียลมีผู้ป่วยโรคไขข้อ 1 ราย ที่รักษาตัวอยู่ รพ.มหาสารคามฯ ว่า เป็นเรื่องจริงและแพทย์ได้รักษาจนอาการปลอดภัยแล้ว ขอเตือนประชาชนที่กินเนื้อหมูสุก ๆ ดิบ ๆ อาจเสี่ยงติดเชื้อไขข้อได้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 4 มี.ค. 60 พบผู้ป่วย 32 ราย จาก 15 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อุดรดิตถ์และนครราชสีมา จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อุดรดิตถ์ พิจิตร สระแก้ว นครราชสีมา และ กำแพงเพชร ตามลำดับ</p>
มติชน	<p><b>อาจารย์แพทย์ มวล.ลาออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมบัติ อังธัญวงศ์ อธิการบดี มวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์กว่า 30 คน แถลงข่าวกรณีผู้ปกครองร้องว่ามีอาจารย์แพทย์ 8 คนลาออกไปทำงานที่บริษัทเอกชน ว่า ได้พูดคุยกับอาจารย์ 6 ใน 8 คน ทุกคนมีเหตุผลส่วนตัว ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ทุกคนมีอายุการทำงานมากกว่า 30 ปี และทุกคนคืนทุนหมด เหตุผลหลักที่ลาออกเนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด การลาออกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์แพทย์ที่มีอยู่เพียงพอ</p>
ข่าวสด คอลัมน์ สังคมแห่ง ความสุข	<p><b>มาตรการลดหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าวจากเวทีเสวนา "จะหวานไปไหน" จัดโดย สสส. มูลนิธิชีววิถี และเครือข่ายกินเปลี่ยนโลก ดร.พัฒนาพงศ์ จาติเกิดุ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวว่า การขึ้นภาษีน้ำตาลเป็นหนึ่งในมาตรการที่นำมาเสริมเพื่อลดการบริโภคหวาน แต่ต้นทุนของการลดหวานอยู่ที่ "พฤติกรรม" โดยทุกคนสามารถใช้หลักการง่าย ๆ ได้แก่ ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง ลดการปรุงน้ำตาลเพิ่มในอาหาร ตัมน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มรสหวาน เป็นต้น และหากลดเค็มและลดมันควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้ ดังนั้น ต้องสร้างพฤติกรรม ค่านิยม ความเข้าใจ ตลอดจนความรู้เรื่องการบริโภคความหวานขึ้นใหม่ในสังคมไทย ว่า ไม่ต้องตัดความหวานออกไปจากชีวิต แต่บริโภคอย่างเข้าใจ</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ กระแสสุขภาพ	<p><b>ภัยจาก "พาราเซตามอล"</b></p> <p>-เสนอบทความว่า พฤติกรรมการซื้อและรับประทานยาเองแพร่หรือ อาจส่งผลให้รับประทานยาเกินขนาด เกิดปัญหาไต้อาย และปัญหาสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ พาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดข้อดีคือ ไม่ระคายเคืองกระเพาะ แต่มีผลข้างเคียงที่อันตรายที่สุดคือ เป็นพิษต่อตับหากใช้เกินขนาดหรือใช้ติดต่อกันนานเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคตับ จะเพิ่มโอกาสเกิดภาวะตับเป็นพิษ และตับวายเฉียบพลันได้</p>
คมชัดลึก	<p><b>ผลตรวจสอบยาชุด</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ยาชุดที่คนไทยนิยมซื้อมากินเองมี 5 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.ยาชุดลดความอ้วน 2.ยาชุดรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สารพัดโรค 3.ยาชุดแก้ปวด 4.ยาชุดคลายเส้น และ 5.ยาชุดบำรุงไต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้วิเคราะห์สารที่มีอยู่ในยาชุด พบว่า ยาชุดลดความอ้วน เม็ดยามีส่วนผสมของสารไซบูทรามิน ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งอย.ได้ยกเลิกตำรับยาไซบูทรามินตั้งแต่ปี 2553 จึงถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนยาชุดรักษาสารพัดโรค เม็ดยามีส่วนผสมของสารเดกซาเมทาโซน เป็นยาสเตียรอยด์ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ ที่สำคัญพบว่ามีการใส่เลขสารบบ อย. ของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งไว้ที่ซองยา ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าปลอดภัย</p> <p>ขณะที่ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาได้ตรวจสอบยาชุดคลายกล้ามเนื้อ แก้ปวด พบว่า ใน 1 ชุดมียาไดโคลฟีแนค ไอบูโพรเฟน และไพร็อกซิแคม ซึ่งทั้ง 3 ชนิดเป็นยากลุ่ม NSAIDs ทำให้ประชาชนจะได้รับยาในกลุ่มนี้ถึง 3 ชนิดในการกินยา 1 ครั้ง ส่วนยาชุดคลายเส้น ที่ได้รับรายงานจาก รพ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ราคาชุดละ 5 บาท ใน 1 ซอง พบไพร็อกซิแคมและอินโดเมทาซิน ที่เป็นยากลุ่ม NSAIDs เหมือนกัน และยาชุดบำรุงไต เช่น ยา กษัยเส้นบำรุงไต ที่ได้รับจากชมรมเรารักบางบาล เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ราคา 10 บาท ใน 1 ชุดยาพบ NSAIDs 3 เม็ด คือ ไพร็อกซิแคม 1 เม็ด และอินโดเมทาซิน 2 เม็ด</p>
ข่าวสด	<p><b>เตือนภัยเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรณ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลย เตือนช่วงปิดเทอมให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังดูแลบุตรหลายเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต เพราะในช่วงอากาศร้อน เด็ก ๆ มักไปเล่นน้ำ โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรืออ่างเก็บน้ำ ทำให้เด็กมีโอกาสจมน้ำได้สูง สำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มักจะจมน้ำในขณะที่มีน้ำเล็กน้อยประมาณลึก 1-2 นิ้ว สาเหตุมักเกิดจากผู้ดูแลเด็กทำกิจกรรมบางอย่างเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ประกอบกับขาดการจัดการแหล่งน้ำที่เป็นจุดเสี่ยงในบ้าน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยกลิ่นเหม็น</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านคำเม็ก ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ร้องทุกข์โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปล่อยกลิ่นเหม็น ชาวบ้านต้องทนสุดทนทุกวัน ขอให้สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบด้วย</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch